

ที่ GRAMMY011/2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

- เรื่อง** 1. การยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งศาลในคดีที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัดยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
2. รับทราบความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

2. คำร้องขออนุญาตทำธุรกรรมของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด และนายวิชัย ทองแดง ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติรับทราบแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะความรับผิดชอบของบริษัทในหนี้สินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (“จีเอ็มเอ็ม บี”) และให้ความเห็นชอบต่อแผนการดำเนินการต่อไปของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1 นั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 23-00 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามที่ได้ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมาโดยตลอด และบัดนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้มีคำสั่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จีเอ็มเอ็ม บี ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 และศาลล้มละลายกลางได้นัดสืบพยานเพื่อไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2559 นั้น หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 จีเอ็มเอ็ม บี และนายวิชัย ทองแดง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ซีทีเอช”) และเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของ จีเอ็มเอ็ม บี ได้ขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางให้จีเอ็มเอ็ม บี เข้าทำธุรกรรมกู้ยืมเงินจากนายวิชัย ทองแดง จำนวน 5,631,578.95 เหรียญสหรัฐ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 2 โดยกล่าวอ้างในคำร้องว่า (1) จีเอ็มเอ็ม บี จะนำเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปชำระให้แก่ UEFA ตามสัญญา UEFA EURO 2016 และ (2) จีเอ็มเอ็ม บี จะนำเงินที่ได้รับจากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (รวมเรียกว่า “BEC”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิการออกอากาศสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขัน เทปบันทึกภาพการแข่งขัน และสัญญาณรายการภายใต้ผังรายการทางช่องรายการโทรทัศน์ของ BEC ไปชำระหนี้กู้ยืมคืนให้แก่ นายวิชัย ทองแดง ก่อน ตามที่ได้รับอนุญาตในการทำธุรกรรมจากศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ข้อกล่าวอ้างของ จีเอ็มเอ็ม บี และนายวิชัย ทองแดง เรื่องการนำเงินกู้ยืมจากนายวิชัย ทองแดง เพื่อชำระหนี้ตามสัญญา UEFA EURO 2016 นั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง BEC และจีเอ็มเอ็ม บี กำหนดว่า BEC จะต้องชำระหนี้สำหรับค่าสิทธิตามสัญญา UEFA

EURO 2016 งวดสุดท้ายจำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม บี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่ง BEC ได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่จีเอ็มเอ็ม บี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การที่ BEC จะต้องชำระเงินงวดที่ 3 จำนวน 7,000,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม บี ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 จึงเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการออกอากาศการแข่งขันรายการตามสัญญา Euro Qualifiers (ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน UEFA EURO 2016 Qualifier และการแข่งขัน 2018 FIFA World Cup Qualifier) มิใช่ตามสัญญา UEFA EURO 2016 และตามสัญญา Euro Qualifiers แต่อย่างใด จีเอ็มเอ็ม บี จะต้องจ่ายค่าสิทธิให้ UEFA ตามงวดระยะเวลา จำนวน 6,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยนำเงินที่ได้รับจาก BEC ดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่ UEFA ดังนั้น การที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ จีเอ็มเอ็ม บี กู้ยืมเงินจากวิชัย ทองแดง จำนวน 5,631,578.95 เหรียญสหรัฐ และ เมื่อจีเอ็มเอ็ม บี ได้รับค่าตอบแทนจาก BEC จำนวน 7,000,000 เหรียญสหรัฐดังกล่าวแล้ว จีเอ็มเอ็ม บี จะต้องชำระหนี้แก่นายวิชัย ทองแดง จำนวน 5,631,578.95 เหรียญสหรัฐ นั้น จะทำให้ จีเอ็มเอ็ม บี มีเงินเหลืออยู่อีกเพียง 1,368,421.05 เหรียญสหรัฐ เท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุให้ จีเอ็มเอ็ม บี ที่อยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่ UEFA สำหรับค่าสิทธิในส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers จำนวน 6,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หาก จีเอ็มเอ็ม บี ไม่สามารถชำระค่าสิทธิในส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers ได้ จะส่งผลทำให้ UEFA มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ (มีการออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม บี ให้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีทีเอช) ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การไม่ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวยังส่งผลให้ BEC ได้รับความเสียหายจากกรณีที่มีการชำระค่าสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอล ตามสัญญา Euro Qualifiers ให้กับ จีเอ็มเอ็ม บี แล้ว แต่ไม่ได้รับสัญญาอนุญาตการถ่ายทอดสดการแข่งขันตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้ BEC อาจถูกผู้บริโภคร้องเรียนต่อ กสทช. และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่า จีเอ็มเอ็ม บี ให้สิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016 แก่ BEC จำนวน 31 คู่ การแข่งขัน โดยกำหนดค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับจาก BEC ก่อนหน้านี้ สำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016 จำนวน 20 คู่การแข่งขันถึงกว่า 6 เท่า ซึ่งสื่อให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริต ทำให้บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่รายอื่นได้รับความเสียหาย ประกอบกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล UEFA EURO 2016 ที่ผ่านมา ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า CTH เผยแพร่ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ในระหว่างการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท ซีทีเอช ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้กับเครื่องหมายการค้า CTH โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จีเอ็มเอ็ม บี ได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากบริษัท ซีทีเอช แต่ประการใด

เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ข้างต้นจะพบว่า อาจส่งผลให้นายวิชัย ทองแดง และ/หรือ BEC และ/หรือ บริษัท ซีทีเอช ได้เปรียบเจ้าหน้าที่รายอื่นๆ และทำให้เจ้าหน้าที่รายอื่นๆ ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องดังนี้

- ก. มีคำสั่งยกเลิก หรือเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ จีเอ็มเอ็ม บี นำเงินที่ได้รับจาก BEC ไปชำระหนี้กู้ยืมให้นแก่นายวิชัย ทองแดง และให้มีคำสั่งให้ จีเอ็มเอ็ม บี นำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่ UEFA ในส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers ซึ่งจะถึงกำหนดชำระในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของ จีเอ็มเอ็ม บี
- ข. มีคำสั่งให้นายวิชัย ทองแดง ยื่นขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้กู้ยืมเงินในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
- ค. มีคำสั่งเพิกถอนสัญญาที่ จีเอ็มเอ็ม บี ให้สิทธิแก่ BEC ในการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016 จำนวน 31 คู่การแข่งขัน

ง. มีคำสั่งระงับมิให้บริษัท ซีทีเอช นำเครื่องหมายการค้า CTH ขึ้นหน้าจอนขณะที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
รายการ UEFA EURO 2016

2) รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ฟ้องบริษัทฯ และธนาคาร
พาณิชย์เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สืบเนื่องจากคดีนี้ จีเอ็มเอ็ม บี ได้ค้างชำระค่าสิทธิตามสัญญา กับ บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก
จำกัด ตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 5,739,999.99 เหรียญสหรัฐ บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป
เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จึงได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ำประกัน เป็นจำเลย เพื่อเรียกร้องค่าสิทธิค้างชำระ
ดังกล่าว โดยขอศาลเรียกฟ้องให้ธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ำประกันชำระค่าสิทธิค้างชำระตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จนถึงสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงินต้นจำนวน 5,739,999.99 เหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของต้นเงิน
ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,147,999.99 เหรียญสหรัฐ โดยทุนทรัพย์ตามฟ้อง เป็นเงินจำนวนประมาณ 220,053,519.24 บาท ซึ่ง
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีทีเอช ที่ทำขึ้นขณะขายหุ้น GMM B ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค้ำ
ประกันที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เพื่อเป็นการประกันหนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัท
ซีทีเอช จะต้องดำเนินการเปลี่ยนหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตามบันทึกข้อตกลง ที่ลง
นามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 แต่ปัจจุบัน บริษัท ซีทีเอช ยังมิได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแต่อย่างใด

โดยปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการรอการไกล่เกลี่ยและนัดชี้สองสถาน ทั้งนี้ ศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 10
สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. และเลื่อนการพิจารณานัดชี้สองสถานไปเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้รับการชี้แจงความคืบหน้าและรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ